

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum quý III năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi**

Thực hiện Công văn số 2136/SNN-KH ngày 15/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc báo cáo kết quả nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội quý III năm 2020; UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Về tình hình kinh tế - xã hội:** Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư và nâng cấp; quốc phòng an ninh biên giới, an ninh nông thôn được đảm bảo.

**2. Về tình hình thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp:** Việc triển khai thực hiện kế hoạch 115/KH-TCD ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Tổ chỉ đạo tỉnh về thực hiện lĩnh vực đột phá trong nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi trong thời gian qua có những thuận lợi và khó khăn như sau:

- **Thuận lợi:** Sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành đã thúc đẩy ngành nông nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác cây trồng và vật nuôi, tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình.

- **Khó khăn:** Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, chủ yếu là sản xuất nông hộ nhỏ lẻ, manh mún; năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp còn thấp; công tác bảo quản, chế biến sau thu hoạch chưa được đầu tư, chú trọng; thị trường tiêu thụ không ổn định, giá cả còn nhiều biến động, thiếu các hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

#### **II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Công tác chỉ đạo:** Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; sử dụng hiệu quả đất đai và khai thác được tiềm năng, lợi thế nhằm nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh để bảo đảm sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc phát triển sản xuất nông nghiệp được nâng lên; kinh tế-xã hội vùng nông thôn có sự chuyển biến tích cực,

cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, chuyển đổi mùa vụ chuyển dịch theo hướng tiến bộ, năng suất, sản lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao.

UBND huyện đã ban hành các văn bản<sup>(1)</sup> chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã hội tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Nhân dân nâng cao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... nhằm tạo ra sản phẩm an toàn theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp.

## **2. Kết quả thực hiện**

### **a). Các nhiệm vụ, giải pháp được phân công tại Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh**

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng liên quan và các xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền vận động, phổ biến và hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt các mô hình trong chương trình đột phá như sau:

+ *Mô hình sản xuất rau an toàn gắn với liên kết tiêu thụ*: Trong năm 2019 tổ chức hỗ trợ mô hình rau an toàn tại hai tổ hợp tác<sup>(2)</sup> và đã được chứng nhận sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn VietGAP<sup>(3)</sup>. Năm 2020, sử dụng nguồn vốn Chương trình liên kết chuỗi giá trị tiếp tục hỗ trợ các nội dung như: Tập huấn, in bao bì, nhãn hiệu,... và xúc tiến thương mại các sản phẩm rau củ quả tại hai tổ hợp tác (*tổ hợp tác trồng rau an toàn thôn 3, Đăk Kan và Tổ hợp tác trồng rau an toàn 365 thôn Ngọc yên, Đăk Xú*). Hiện nay, các xã đã thuê đơn vị tư vấn và đang triển khai thực hiện các nội dung trên, dự kiến đầu quý IV sẽ hoàn thành.

+ *Mô hình chăn nuôi heo bản địa*: Chương trình sự nghiệp nông nghiệp: Năm 2019, hỗ trợ 8 hộ hộ tại các xã Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, Sa Loong với tổng kinh phí thực hiện là 80.000.000 đồng (*xã Đăk Ang 2 hộ; xã Đăk Dục 2 hộ; xã Đăk Nông 2 hộ; xã Sa Loong 2 hộ*). Năm 2020, tiếp tục hỗ trợ thêm 10 hộ tại các xã Đăk Dục, Đăk Nông, Sa Loong, thị trấn Plei Kần với tổng kinh phí thực hiện 171.000.000 đồng (*xã Đăk Dục 2 hộ; xã Đăk Nông 2 hộ; xã Sa Loong 2 hộ; thị trấn Plei Kần 4 hộ*); đã hướng dẫn kỹ thuật cho người dân chăn nuôi theo hướng an toàn và ký cam kết thực hiện; heo sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt khoảng từ 18-40kg.

+ *Mô hình nuôi cá*: Năm 2020, triển khai thực hiện trên địa bàn xã Đăk Ang/02 hộ, Đăk Xú/01 hộ, Đăk Kan/02 hộ và Pờ Y/01 hộ với tổng diện tích 6.000m<sup>2</sup> với kinh phí là 160.650.000 đồng. Hướng dẫn kỹ thuật và ký cam kết sản xuất theo quy trình an toàn. Hiện nay cá sinh trưởng phát triển bình thường.

---

<sup>1</sup> Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi; Công văn số 1282/UBND-TH ngày 19/8/2019 của UBND huyện về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Công văn số 643/UBND-TH ngày 01/4/2020 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy.

<sup>2</sup> Trong đó: Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại Thôn 3, xã Đăk Kan với 10 thành viên, tổng diện tích 2 ha; Tổ hợp tác rau sạch Ngọc Yên 365, xã Đăk Xú với 05 thành viên tham gia, diện tích: 3,1ha.

<sup>3</sup> Tại Số giấy chứng nhận: VietGAP-T-13-04-62003, ngày cấp: 22/10/2019 và Số giấy chứng nhận: VietGAP-TT-13-04-62-002, ngày cấp: 22/10/2019 do Công ty TNHH Công nghệ NHONHO cấp.

+ *Mô hình gà*: Thực hiện trên địa bàn xã Pờ Y số hộ tham gia là 02 hộ; tổng kinh phí được hỗ trợ là 69.840.000 đồng. Hiện nay gà sinh trưởng và phát triển tốt. Trọng lượng đạt trung bình từ 1,5 kg – 2,0 kg trở lên; đến nay đã xuất chuồng một số con có trọng lượng từ 2,0 kg trở lên.

+ *Mô hình cây ăn quả trồng xen vườn cà phê*: Thực hiện hỗ trợ trồng cây ăn quả (*Bơ, Mít thái, sầu riêng*) xen trong vườn cà phê với diện tích là 5 ha, số hộ tham gia là 12 hộ trên địa bàn xã Đăk Ang, tổng kinh phí là 45.500.000 đồng. Hiện nay, tỷ lệ sống đạt khoảng 98%, cây đang sinh trưởng, phát triển tốt.

+ *Chương trình liên kết sản xuất chuỗi giá trị về nuôi heo bản địa*: Thực hiện trên địa bàn xã Đăk Ang và xã Đăk Nông với tổng số hộ tham gia là 11 hộ với tổng kinh phí là 380 triệu đồng (*xã Đăk Ang là 6 hộ với kinh phí là 190 triệu đồng; xã Đăk Nông là 05 hộ với kinh phí là 190 triệu đồng*). Các xã phối hợp với đơn vị liên kết đã thực hiện hỗ trợ giống, thức ăn chăn nuôi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn. Hiện nay, heo sinh trưởng, phát triển tốt; trọng lượng trung bình đạt 17-18 kg.

+ *Về Đề án giao đất, giao rừng gắn với quản lý và bảo vệ rừng, phát triển dược liệu dưới tán rừng*: hỗ trợ 15 hộ dân tại thôn Đăk Vang, xã Sa Loong trồng 20 ha cây Sa Nhân tím dưới tán rừng, hiện nay cây đang phát triển bình thường.

#### **b) Đối với Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn huyện.**

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Ngọc Hồi không có quy hoạch khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện Đề án và đạt mục tiêu đến năm 2030 hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Chương trình, Đề án để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện<sup>(4)</sup>; chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp<sup>5</sup>, từng bước triển khai thực hiện hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.

Tập trung củng cố, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ; củng cố và chuyển đổi hoạt động của các HTX theo Luật HTX năm 2012<sup>(6)</sup>, phát triển Kinh tế trang trại<sup>(7)</sup>, tổ hợp tác<sup>(8)</sup>, các

---

<sup>4</sup> Chương trình số 51-CTr/HU ngày 12/8/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy; Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND huyện Ngọc Hồi V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, giai đoạn 2016-2025.

<sup>5</sup> Hiện nay nhiều hộ dân đã biết sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp; sử dụng cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao; đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, tưới béc cho cây trồng; phát triển chăn nuôi theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp..

<sup>6</sup> Có 06 HTX nông nghiệp: HTX Quyết Thắng - xã Đăk Xú; HTX Hợp Thành - xã Pờ Y; HTX Sơn Ca - Thị trấn Plei Kần; HTX Dục Nông - xã Đăk Dục; HTX Vật tư nông nghiệp Ngọc Hồi-xã Đăk Xú và HTX Diệu Linh-xã Đăk Xú.

<sup>7</sup> Có 31 trang trại đang hoạt động, trong đó (3 trang trại trồng trọt, 4 trang trại chăn nuôi; 24 trang trại tổng hợp).

mô hình chăn nuôi tập trung<sup>(9)</sup>, mô hình trồng rau an toàn;... Các HTX, Tổ hợp tác và trang trại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng hoạt động có hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất và liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động, tạo thêm động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

- **Lĩnh vực trồng trọt:** Hiện tại đã thành lập 02 Tổ hợp tác (*Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thôn 3 - Đăk Kan, Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn 365 thôn Ngọc Yên - Đăk Xú*). Cả 02 Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích là 5,1 ha. Đã tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm đến các tổ chức: Trường học, nhà hàng, các cơ sở mua bán rau, củ quả và Nhân dân trên địa bàn huyện để nhằm kết nối và tiêu thụ sản phẩm cho THT, đây được xem là tiền đề và cơ sở để hình thành vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm trên địa bàn huyện<sup>(10)</sup>. Đã đưa các giống cây trồng như: *Bơ booth; sầu riêng thái, sầu riêng Malayxia; các giống lúa mới, chanh dây<sup>(11)</sup>*;... có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế, từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và đã đem lại hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích<sup>(12)</sup>.

- **Lĩnh vực chăn nuôi:** Hiện nay trên địa bàn huyện có 9 trang trại chăn nuôi heo theo quy mô tập trung, với khoảng hơn 7.800 con; chủ yếu là nuôi theo hình thức liên kết với Công ty chăn nuôi CP Miền nam liên kết hợp đồng nuôi gia công, bao tiêu sản phẩm. Về cơ sở chăn nuôi gia cầm số lượng lớn theo hướng tập trung: Có 11 cơ sở chăn nuôi gia cầm.

Nhằm nâng cao năng suất bò, chất lượng thịt theo hướng sản xuất hàng hóa cần cải tiến nâng cao chất lượng giống; đồng thời ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về dinh dưỡng, chọn giống và công tác thú y. Đề án nâng cao chất lượng đàn bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (*theo quyết định 512/QĐ-UBND, ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh*), trong quý III năm 2020 đã lai tạo được 18 con bê lai.

- **Về chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:** Để đáp ứng nhu cầu sơ, chế biến của các sản phẩm nông sản; trên địa bàn huyện hiện nay có 01 cơ sở chế biến cà phê, 05 cơ sở xay xát sản xuất cà phê nhân và 5 nhà máy chế biến mù cưa cao su<sup>(13)</sup>, các nhà máy chế biến mù cưa chủ yếu là cán, ép mù cưa đưa đi sâu vào các sản phẩm tinh khác; 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn<sup>(14)</sup>.

Đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý về giết mổ, kinh doanh và mua bán sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đúng theo quy định; đặc biệt là hoạt

---

<sup>8</sup> 09 tổ hợp tác: THT Rau sạch Ngọc Yên 365, Đăk Xú; THT rau sạch thôn 3, Đăk Kan; THT chăn nuôi bò Đăk Giá 2, Đăk Ang; THT chăn nuôi heo Dục Nội, xã Đăk Nông; THT Sa Loong xã Sa Loong THT Trang trại Hoài Phong, THT Trang trại Thành Công, THT Dịch vụ tổng hợp Quyết Thắng, xã Pờ Y; THT Nông cơ thôn 5-thị trấn Plei Kần.

<sup>9</sup> Trang trại chăn nuôi của ông Đặng Văn Phùng (Thôn 2-xã Đăk Kan); trang trại của ông Nguyễn Văn Thành (thôn Ngọc Thụ-xã Đăk Xú); . . .

<sup>10</sup> Tại Quyết định 1236/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Kon Tum về diện tích quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Kon Tum, trong đó huyện Ngọc Hồi gồm 02 xã: Đăk Kan (20 ha) và Đăk Xú (40 ha)

<sup>11</sup> Diện tích 38,2 ha

<sup>12</sup> Thu nhập trên 01 đơn vị diện tích canh tác 45 triệu đồng/ha.

<sup>13</sup> Nhà máy chế biến mù cưa cao su Vạn Lợi; Nhà máy chế biến mù cưa cao su Đại Lợi; Nhà máy chế biến mù cưa cao su Thuận Lợi; Nhà máy chế biến mù cưa cao su Kon Tum; Nhà máy chế biến mù cưa cao su Công ty 732.

<sup>14</sup> Nhà máy tinh bột sắn Focosev Kon Tum thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần TBS Focosev.

động giết mổ tại Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; số lượng giết mổ trong lò giết mổ tập trung: có từ 16-20 hộ thường xuyên đưa gia súc vào lò để thực hiện công tác giết mổ - kinh doanh gia súc và mỗi ngày giết mổ bình quân từ 25-28 con lợn, 4-5 con bò.

**c) Đối với Chương trình Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”(OCOP):** Trong năm 2020, triển khai thực hiện trên 3 xã: Xã Sa Loong gồm có các sản phẩm *Rượu vắt nếp than; Măng chua ớt cay, Măng chua nguyên liệu và Gạo nếp than*; Xã Đăk Dục sản phẩm *Thịt gác bếp, Rượu ghè men lá, Dệt thổ cẩm*; Xã Pờ Y sản phẩm *Rượu ghè men lá*. Hiện các xã cùng với đơn vị tư vấn hỗ trợ cho các chủ thể hoàn thiện các thủ tục như: Bao bì, nhãn mác, LoGo, câu chuyện sản phẩm,... theo quy định. Dự kiến cuối tháng 10/2020 đánh giá sản phẩm ở cấp huyện.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

**1. Những mặt làm được:** Trong quá trình triển khai thực hiện trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc phát triển sản xuất nông nghiệp được nâng lên; triển khai huy động tất cả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp; củng cố, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng; bước đầu đã có sự liên kết trong chăn nuôi như: mô hình chăn nuôi heo liên kết bao tiêu sản phẩm với Công chăn nuôi CP Việt Nam; góp phần xây dựng nền sản xuất nông nghiệp bền vững trên .

#### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

**2.1. Tồn tại, hạn chế:** Công tác tiếp cận và thực hiện các phương thức sản xuất mới trong nông nghiệp trên địa bàn còn khó khăn; Các hình thức liên kết trong sản xuất thiếu ràng buộc, chưa hiệu quả và còn nhiều hạn chế. Việc kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế.

- Công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch còn thiếu trong sản xuất; Quản lý chất lượng nông sản, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường,... vẫn còn nhiều khó khăn.

**2.2. Nguyên nhân:** Hình thức tổ chức sản xuất còn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu là theo hộ gia đình; khu sản xuất đất nông nghiệp hầu hết được phân bổ trên các đồi núi, từ đó dẫn đến rất khó áp dụng đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

#### **V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN.**

**1.** Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; thường xuyên cập nhật phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện. Bám sát Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2025 làm cơ sở để triển khai thực hiện xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững.

**2.** Triển khai thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp như: hỗ trợ nuôi heo địa phương, nuôi cá, trồng rau an toàn, nuôi gà

thả vườn; thông qua việc hỗ trợ mô hình thực hiện hướng dẫn khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời, phối hợp các ngành liên quan cấp giấy chứng nhận VietGap, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh trong chăn nuôi thú y và chứng nhận an toàn thực phẩm. Vận động người dân thực hiện canh tác sản xuất và chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện hiện nay.

**3.** Chỉ đạo các phòng: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát quỹ đất và lựa chọn các khu vực phù hợp để hình thành vùng, khu sản xuất tập trung như lúa, rau màu, ...; tiến tới thực hiện dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp với quy mô lớn hơn để xây dựng “cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh, tiến tới ứng dụng công nghệ cao. Nhằm thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

**4.** Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các mô hình sản xuất trên địa bàn từ tất cả các nguồn vốn. Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thành lập các THT có liên kết trong sản xuất nhằm hình thành vùng nguyên liệu bền vững trên địa bàn.

**5.** Khuyến khích việc đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương. Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật theo hướng ứng dụng công nghệ đối với lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: các biện pháp thâm canh tổng hợp, cơ giới hóa gắn với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ... nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao và khả năng cạnh tranh trên thị trường lớn.

**6.** Triển khai đưa các phẩm an toàn nông nghiệp (*rau, thịt, cá, và các thực phẩm khác...*) vào bán trong chuỗi cửa hàng bán thực phẩm an toàn của huyện, nhằm tạo điều kiện cho các sản phẩm nông nghiệp phát triển bền vững.

UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh biết, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Phòng NN&PTNT;
- Lưu VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Việt**